



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร ในระดับเดียวกัน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร ในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร ในระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ อัตรา สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๔), (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร ในระดับเดียวกัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
-	-	-	-	-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๐๑	นางวราภรณ์ อาษา	นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (สำนักงานช่าง) และจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เสนอวิสัยทัศน์และผลงานและประเมินคุณสมบัติบุคคล ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พร้อมนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปในวันสัมภาษณ์ด้วย และหากไม่ไปรายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕/๑๑ พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายประสิทธิ์ หิมะคุณ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯ